

Số: /KH-THTT

Thành Tô, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Trường Tiểu học Thành Tô

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, Quyết định số 435/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024 của Bộ GDĐT Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-SGDĐT ngày 05/02/2024 của Sở GD&ĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024,

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 07/02/2024 của PGD&ĐT về việc Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024;

Trường xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Trường Tiểu học Thành Tô như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đối với công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tử sách pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chính trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

- Đảm bảo công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2024; tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; các hoạt động PBGDPL cần hướng tới mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh trong nhà trường.

- Đổi mới công tác PBGDPL theo hướng đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số để xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL theo lộ trình phù hợp. Lồng ghép hoạt

động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2024.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quyền được thông tin pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật, gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ nhà giáo “Kỷ cương-trách nhiệm-tận tình-thân thiện”.

Chọn lọc, phát triển các mô hình tuyên truyền PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng giáo viên, học sinh; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và nhiệm vụ năm học của Ngành

II. YÊU CẦU

- Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của nhà trường.

- Hiệu trưởng có trách nhiệm trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động.

- Đẩy mạnh đổi mới đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL; bảo đảm hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

- Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Các hoạt động đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng; huy động được mọi sự tham gia, phối hợp của phụ huynh học sinh trong hoạt động PBGDPL.

Tăng cường PBGDPL gắn với phát triển hành vi ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật của học sinh.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm, nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới học sinh, người thân; gắn phổ biến pháp luật với thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

Ban giám hiệu nhà trường quán triệt các giáo viên, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho học sinh về các Luật và văn bản thực hiện: Luật PBGDPL, Luật Thủ đô, Luật Giáo dục sửa đổi, Luật An toàn giao thông; Luật Phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố; các văn bản quy phạm về quy chế dân chủ trong trường học; phòng chống ma túy HIV/AIDS; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bạo lực học đường; Quyền và bổn phận trẻ em theo Luật Trẻ em; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống thương tích cho trẻ em; Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh theo mùa.

Quy tắc ứng xử nơi công cộng; ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo trong thực hiện kỷ cương hành chính; xây dựng gương người tốt, việc tốt trong thi hành pháp luật. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật sát các đối tượng trong trường học gắn với các Chương trình trọng tâm của Thành ủy, Quận ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố, Nghị quyết của HĐND quận, kế hoạch triển khai thi hành luật của UBND Thành phố, UBND quận Hải An, Phòng GD&ĐT.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến giáo viên, học sinh;

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung PBGDPL trong năm 2024 nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;

Nhà trường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

Tổ chức hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh; phát

hành tờ gấp có nội dung tuyên truyền về Quyền và bổn phận trẻ em, phòng chống tác hại của thuốc lá;

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi theo kế hoạch của UBND Thành phố; chú trọng công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh;

Nhà trường đã tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; xây dựng tập san; cập nhật thông tin, thiết kế tờ gấp, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL;

Triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo kế hoạch của Bộ GDĐT, UBND Thành phố, UBND quận và của Phòng GDĐT Hải An.

Tăng cường sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể (công an, phụ nữ, mặt trận tổ quốc...) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường
Thành lập ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp Ủy đảng, Ban giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ tháng, quý, học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức

Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ các bộ quản lý, giáo viên, học sinh;

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện PBGDPL; Phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, xây dựng chuyên trang PBGDPL trong nhà trường; mở chuyên mục “Thông tin giáo dục pháp luật” trên trang Web của các nhà trường.

3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL

Giáo dục nội khóa: chú trọng chỉ đạo, nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật tích hợp qua các môn học phù hợp theo quy định của Bộ GDĐT; Nhà trường đổi mới các nội dung tuyên truyền PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế; Giáo dục ngoại khóa: Tăng cường tổ chức các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa

đàm theo chuyên đề, tạo sân chơi thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ưu tiên thực hiện PBGDPL trên mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

Thường xuyên cập nhật kiến thức xã hội mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; kịp thời bổ sung kiến thức cho các môn học chính khóa, nâng cao chất lượng dạy học.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác PBGDPL

Rà soát đội ngũ, phân công giáo viên đúng chuyên môn giáo viên chủ nhiệm dạy môn Đạo đức; bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình giáo dục cho giáo viên.

Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.

5. Tăng cường tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong nhà trường các quy định pháp luật mới về giáo dục, tập trung vào các văn bản được ban hành năm 2023 và các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội như: Chuyển đổi số, an ninh mạng, cải cách hành chính, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn giao thông, tội phạm ma túy, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành...

Nhà trường xây dựng kế hoạch bổ sung đủ tài liệu (sách tham khảo về pháp luật theo chuyên đề, đề cương tuyên truyền pháp luật; sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông; các báo, tạp chí chuyên ngành về luật và tài liệu PBGDPL khác) phục vụ giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật trong thư viện nhà trường. Chú ý triển khai sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu và thiết bị phục vụ PBGDPL trong nhà trường; xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ

giáo viên; tăng cường tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; vận động cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và Tiểu ban văn hóa thông tin và thể thao của phường, Công an, Đoàn TNCSHCM để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL;

Tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh vào công tác PBGDPL trong nhà trường.

6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá

Ban giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo Phòng GD&ĐT về việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL của nhà trường; Nhà trường tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào dịp cuối năm học. Từ đó, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong trường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế toán nhà trường lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đã được phân cấp và huy động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phụ huynh học sinh theo quy định của pháp luật để thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Ban giám hiệu.

- Xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2024 và chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn lựa chọn các chuyên đề (tuyên truyền cho đối tượng CB, GV, NV hoặc học sinh) nội dung các luật, các văn bản dưới luật liên quan đến nhà trường;

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;

- Chỉ đạo các trường tổ chức hiệu quả “Ngày pháp luật”; kiểm tra việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; việc xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật tại các trường học; báo cáo kết quả công tác theo định kỳ về Phòng GD&ĐT;

1.2. Các tổ chuyên môn, TPT Đội

- Tham gia Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL của nhà trường năm 2024 đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL năm 2024.

- Tổ chức quán triệt nội dung pháp luật mới liên quan đến trường học để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh nắm vững.

- Tổ chức hiệu quả “Ngày pháp luật” cho học sinh.

- Khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên viết sáng kiến, mô hình hoặc kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua môn giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức buổi ngoại khóa, giao lưu giữa các lớp về sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật để giáo dục các em có được hành vi chuẩn với xã hội.

- Báo cáo kết quả công tác theo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo học kỳ, cuối năm học).

Trên đây là kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Trường Tiểu học Thành Tô. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để bc);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (để t/h);
- Website trường;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Huyền